

ỦY BAN DÂN TỘC

Số: *1030* /UBDT-CSDT

V/v trả lời chất vấn của Đại biểu
Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, QH
khóa XV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày *22* tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Đồng chí Điều Huỳnh Sang
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 2488/TTKQH-GS ngày 10/6/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội về trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5; sau khi nghiên cứu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Điều Huỳnh Sang với nội dung: “*Với chủ trương xây dựng đường biên giới “Hòa bình, ổn định và phát triển”, việc xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới và điểm dân cư liền kề đồn, trạm biên phòng nhằm từng bước ổn định cuộc sống người dân, giữ gìn phen dậu của quốc gia. Hiện nay, các hộ dân ở vùng này cơ bản đã ổn định nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn, do các hộ người dân tộc thiểu số tại vùng biên giới mới chỉ được bố trí nhà ở, đất ở, đất sản xuất (với diện tích nhỏ) nhưng lại không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Nguyên nhân là do chưa có quy định cụ thể về giao đất theo Luật Đất đai và việc chuyển đổi từ đất lâm nghiệp sang đất ở, đất sản xuất tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn trạm biên phòng dẫn đến khó khăn để chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ ở vùng biên giới là người dân tộc thiểu số.*”

Vậy giải pháp của Bộ trưởng trong thời gian tới để đảm bảo trong ổn định đời sống lâu dài của người dân tộc thiểu số ở vùng biên giới”.

Ủy ban Dân tộc xin trả lời như sau:

Theo Luật đất đai 2013, Điều 27 quy định “Trách nhiệm của Nhà nước về đất ở, đất sản xuất nông nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS): (1) Có chính sách về đất ở, đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào DTTS phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng. (2) Có chính sách tạo điều kiện cho đồng bào DTTS trực tiếp sản xuất nông nghiệp ở nông thôn có đất để sản xuất nông nghiệp”.

Quy định này đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công dân tộc, chính sách dân tộc trong đó có chính sách về đất đai. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai chính sách những năm qua chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Nguyên nhân là do nội dung quy định trong Luật đất đai hiện hành còn chung chung, chưa cụ thể, trong khi Luật không giao cho cơ quan nào chịu trách nhiệm và hướng dẫn thi hành. Do vậy, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều 27 của Luật đất đai hiện hành,

nhằm khắc phục tình trạng chung chung, khó thực hiện. Qua kiến nghị của Ủy ban Dân tộc, dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đã tiếp thu chỉnh lý và quy định tại Điều 17 của dự thảo. Theo đó, dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) quy định về chính sách đất đai đối với đồng bào DTTS được quy định theo hướng: Thủ tướng chính phủ ban hành khung chính sách về hỗ trợ đất đai đối với đồng bào DTTS, trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách về đất đai đối với đồng bào DTTS sinh sống trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Ngoài ra, hiện nay Ủy ban Dân tộc đang chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành và địa phương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: 2021 - 2025. Các Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và Dự án 2: Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư có nội dung bố trí nhà ở, đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn; địa bàn thực hiện gồm cả các xã vùng biên giới.

Việc triển khai các dự án tốt sẽ góp phần giải quyết nhu cầu đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn kết hợp với sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống của nhân dân vùng biên giới.

Hiện nay và trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống lâu dài của người dân vùng biên giới vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp. Ủy ban dân tộc đề xuất một số giải pháp thực hiện chủ trương xây dựng đường biên giới: "Hòa bình, ổn định và phát triển":

- Đối với việc triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới đất liền: Đây mạnh công tác phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng tại các Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các quy định của Nhà nước về phát triển kinh tế theo vùng, khu vực, trong đó tập trung nguồn lực đầu tư cho vùng DTTS&MN; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển cho đối tượng là người DTTS, gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN. Tăng cường trách nhiệm của các Bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền địa phương trong việc lồng ghép, thực hiện các chính sách theo ngành, lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN ở khu vực biên giới đất liền. Phân cấp, phân quyền cho các địa phương trong vùng đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng do Trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh, thành phố, đặc biệt là các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không để phát huy tính chủ động của địa phương trong huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

- Đối với công tác tôn giáo khu vực biên giới vùng DTTS&MN: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc và công tác tôn giáo; các Kết luận số 57-KL/TW, 58-KL/TW của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng. về tiếp tục thực hiện công tác tôn giáo; Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Kết luận số 10-KL/TW ngày 03/9/2014 của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành trong tình hình mới; Thông báo số 119/TB-TW ngày 30/9/2003 về chủ trương công tác đối với Hồi giáo trong tình hình mới.

- Đối với công tác quốc phòng an ninh: Tăng cường bố trí vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho xây dựng Khu KTQP theo đúng tiến độ quy hoạch tổng thể đã phê duyệt; ưu tiên đầu tư xây dựng các Khu KTQP tuyến biên, đảo, Khu KTQP Trường Sa, Khu KTQP Tây Nam Bộ, đảm bảo sẵn sàng cho các tình huống xảy ra theo các chiến lược quân sự quốc phòng, các đề án của Bộ Quốc phòng. *Tập trung xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ biên giới rộng khắp* theo phương châm “nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt và Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia”.

- Đối với việc quản lý, đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn vùng DTTS&MN: Tăng mức vốn đầu tư cho xây dựng, bảo trì hệ thống giao thông nông thôn, tạo tiền đề thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn vùng DTTS&MN; chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan đề xuất phương án bố trí phân vốn thiếu để trả nợ cho các doanh nghiệp thực hiện Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

- Đối với ngành y tế: Tăng nhanh tỷ trọng nguồn tài chính công cho y tế, bao gồm cả vốn đầu tư phát triển và chương trình mục tiêu y tế. Ưu tiên phân bổ ngân sách nhà nước cho vùng DTTS&MN, vùng sâu, vùng xa, các tỉnh Tây Bắc theo tinh thần Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Tăng cường các nguồn lực từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, Chương trình y tế và viện trợ nước ngoài để tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị y tế cho các tuyến, đặc biệt là trạm y tế xã vùng sâu, vùng xa nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cơ bản; tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ cơ sở, hạn chế quá tải ở tuyến trên.

- Đối với ngành giáo dục: Tăng ngân sách chi đầu tư phát triển cho lĩnh vực giáo dục để nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, công nghệ cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, nhất là các cơ sở giáo dục vùng kinh tế - xã hội đặc biệt

khó khăn, vùng đồng bào DTTS, biên giới, hải đảo nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Xem xét, cân đối nguồn vốn ngân sách trung ương chi sự nghiệp giáo dục đào tạo để hỗ trợ các địa phương, các cơ sở giáo dục thực hiện duy tu bảo dưỡng và mua sắm trang thiết bị dạy học thay thế tối thiểu để đảm bảo có đủ cơ sở vật chất phục vụ dạy học và chuẩn bị cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông thông qua Chương trình mục tiêu giáo dục và Đề án của ngành.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ tính uy nghiêm, biểu tượng quốc gia ở biên giới, cửa khẩu, bảo vệ nhân dân và các mục tiêu chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Trên đây là ý kiến trả lời của Ủy ban Dân tộc về chất vấn của đồng chí Điều Huỳnh Sang, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.

Xin trân trọng cảm ơn Đại biểu!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước;
- Công TTĐT của UBND;
- Lưu: VT, CSĐT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Hầu A Lệnh